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บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4/๒๕๖๒  ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
วันที่  22  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 25๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
ผู้มำประชุม 
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย

เหต ุ
๑ นายเสนอ  ทรัพย์สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอ  ทรัพย์สุข  
๒ นายจักรกริช  เพลินจันทึก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จักรกริช  เพลินจันทึก  
๓ นายจรัส  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ จรัส  สินสวัสดิ์  
๔ นายสุบรรณ  นาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ สุบรรณ  นาค า  
๕ นายเสริม  ของพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ เสริม  ของพิมาย  
๖ นายบารมี   สาธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ บารมี   สาธี  
๗ นายอดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ - ลา 
๘ นางปาณัสวีย์  บุญพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔ ปาณัสวีย์  บุญพิมาย  
๙ นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ รุ่งรัฐ  บาทโพธิ์  
๑๐ นายชอ้อน  ฉาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ ชอ้อน  ฉาบพิมาย  
๑๑ นางดารุณี  พูขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ ดารุณี  พูขุนทด  
๑๒ นางประคอง  สร้อยพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ ประคอง  สร้อยพิมาย  
๑๓ นายชอบ   รักไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ ชอบ   รักไร่  
๑๔ นายร่วม  กลึงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ ร่วม กลึงกลาง  
๑๕ นายวินัย  บุญเครื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ วินัย  บุญเครื่อง  
๑๖ นายเลี่ยม  สิทธิค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ เลี่ยม  สิทธิค้า  
๑๗ นายประคอง  เสกสรรค์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ ประคอง  เสกสรรค์      
๑๘ นายประยุทธ  เมืองอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ - ลา 
๑๙ นายชนัตร  คาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ ชนัตร  คาบพิมาย  
๒๐ นายสมพร  มะค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ สมพร  มะค้า  
๒๑ นางส าลี  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ ส าลี  สินสวัสดิ์  
๒๒ นางศิริรัตน์  จุกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ ศิริรัตน์  จุกลาง  
๒๓ นายสมพงศ์  นามเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ สมพงศ์  นามเมือง  
๒๔ จ่าสิบโทปราโมทย์ เดชขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ปราโมทย์  เดชขุนทด  
 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

คณะผู้บริหาร 
นายจ่ง         สัตยารัฐ  ต าแหน่ง  นายก อบต.ท่าหลวง 
นายสามารถ   ภูมิค้า  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายอ านาจ    ซื่อตรง  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายสุพจน์     ทองแท้  ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง 
 

 
 
 



 
 

พนักงานส่วนต าบล 
นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายวีรัช  เหมือนกลาง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นายประวิทย์ สุขกระชอน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางสาวพรทิพย์  นาอ้อม  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางอัจฉรี    คงมงคล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

 เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.3๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด  เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  ปรากฏว่ามีจ านวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธาน  
   สภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 1.1 แจ้งเรื่องการประชุมวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ของปี พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของปี 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมที่ได้ส าเนาแจกจ่ายให้กับทุกคนไปแล้วทีละหน้าหากมีท่านใดสงสัยหรือจะ
เสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรอง 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถำม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
-ไม่มี-  

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ผมขอให้ท่านนายกได้รายงานให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ 
นายจ่ง  สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก อบต.กระผมนายจ่ง  สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายก อบต.ท่าหลวง ท่าหลวงได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงด้วยความมุ่งมั่นตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 

อบต.ท่าหลวงเป็นประจ าทุกปีและเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงขอรายงายผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา อบต.ท่าหลวง ดังนี้ 

   นโยบายที่แถลงไว้ต่อสภารวม 5 ด้าน มีผลการพัฒนาทั้งหมด 51 โครงการ งบประมาณ
ในการด าเนินการ จ านวน 25,003,919.20 บาท โดยสรุปผลการด าเนินการภาพรวมแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

-๒- 



 
-๓- 

 
1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
1.1 บริหารจัดการเงินงบประมาณ โดยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน าและ 

ถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยมีผลการพัฒนาทั้งหมด จ านวน 12 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 
จ านวน 2,250,000 บาท (โครงการจ่ายจากเงินสะสมจ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 
4,466,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 4,613,711 บาท 

1.2 บริหารงานบุคลากร และการจัดการที่ดี โดยการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานรวมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานต่างๆโดยมีผลการพัฒนาทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินการ จ านวน 188,700 บาท  

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของประชาชน 2 โครงการ งบประมาณ 
200,000 บาท  

2. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
2.1 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งด้านการเรียน 

การสอน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และอาคารเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถรองรับ
เด็กเล็กได้ตั้งแต่ 60 คนขึ้นไป โดยมีผลการพัฒนาทั้งหมด จ านวน 3 โครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการ จ านวน 202,800 บาท  

2.2 การก ากับดูแลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน โดยการสนับสนุน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ โดยมีผลการพัฒนาทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 
2,617,613.20 บาท  

2.3 งานศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวตามประเพณี 
อุดหนุนเทศกาลเที่ยวพิมาย รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 88,860 บาท 

3. ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
- โครงการป้องกันการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
- โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก 
- โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกแยะในครัวเรือน 
- โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 5 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 153,775 บาท 
4. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุน อปพร.ในการด าเนินการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผลการพัฒนาทั้งหมด จ านวน 2 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 47,860 บาท 

5. ด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
โดยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และ
สนับสนุนส่งเสริมวันผู้สูงอายุ โดยมีผลการพัฒนาทั้งหมด จ านวน 5 โครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินการ จ านวน 10,174,600 บาท 

 



 
-4- 
 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ท่านนายกได้แถลงผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วมีท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบทั้งหมด 19 เสียง ลา 2 เสียง 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2562 ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงราย 
ประธานสภาฯ  ละเอียด 
น.ส.พรทิพย์ นาอ้อม เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้ 
นักวิเคราะห์ฯ  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง (พ.ศ.2562-2566) เพ่ือให้เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ (13) (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นซึ่งรายละเอียดของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2562 ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตามเอกสารที่ได้แจกจ่าย
ให้กับท่านสมาชิกไปแล้วหากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ท่านสมาชิกเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดแล้วขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ที่ได้ส าเนาแจกจ่ายให้แล้วไปทีละหน้ามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบทั้งหมด 19 เสียง ลา 2 เสียง ไม่ต้องแก้ 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติต าบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562  
ประธานสภาฯ  ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 
น.ส.เสาวนีย์ ศิริอาจ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านเพ่ือให้ข้อบัญญัติต าบลท่าหลวงเรื่องการเลี้ยงสุกร 
ผู้รับผิดชอบงาน  พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราช 
สาธารณสุข  บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา  

29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงโดย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.
2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและนายอ าเภอพิมายเพ่ือ
เห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เหตุผลความจ าเป็น
ตามมาตรา 67 (2) (3) (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อและมีหน้าที่คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความ
จ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ ต่อไปในส่วนของรายละเอียด
ต่างๆดิฉันได้จัดท าร่างแจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านแล้วขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายละเอียดหาก
สงสัยหรือจะเสนอเพ่ิมเติมขอให้สอบถามและเพ่ิมเติมได้ 

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านผมขอเพ่ิมเติมดังนี้ในการพิจารณาข้อบัญญัติขององค์ 
ปลัด อบต.ท่าหลวง การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจะต้องพิจารณา 3 วาระคือวาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปร

ญัตติ วาระที่ 3 การลงมติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลที่ไม่ใช่การเงินพิจารณา 3 วาระ
รวดในวันประชุมคราวเดียวกันได้ ส่วนข้อบัญญัติต าบลที่เกี่ยวด้วยการเงิน เช่นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ 
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 ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติผมขอให้ท่านประธานสภาได้ถามมติที่ประชุมว่าจะพิจารณา 3 
วาระรวดหรือไม่ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ ก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติต่อไปผมจะถาม
ที่ประชุมว่าจะพิจารณาอย่างไร 

นายจ่ง สัตยารัฐ เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดและการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรม 
นายก อบต.ท่าหลวง การแปรญัตติเต็มจ านวน 
นายเสนอ ทรัพย์สุข ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดมีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ เสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติ 
 
มติที่ประชุม มีมติทั้งหมด 19 เสียง ให้พิจารณาสามวาระรวด งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข เป็นอันว่าที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวดผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 โดยดูรายละเอียดเอกสาร

ส าเนาที่แจกจ่ายให้แล้วไปทีละหน้าถ้าสงสัยหรือจะสอบถามก็เสนอสอบถามได้ครับ ก่อนที่จะรับ
หลักการถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่ 

 
มติที่ประชุม มีมติ 19 เสียง รับหลักการ ลา 2 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข สมาชิกได้รับหลักการของข้อบัญญัติไปแล้วต่อไปเป็นการพิจารณาแปรญัตติโดยให้กรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติเต็มสภาและสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่เม่ือไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติผมจะขอ

ถามมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม มีมติ 19 เสียง ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข สมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 อย่างละเอียดรอบ 
ประธานสภาฯ คอบแล้วไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติต่อไปผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม มีมติ 19 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
ประธานสภาฯ สุขภาพ พ.ศ.2562 ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 
น.ส.เสาวนีย ์ศิริอาจ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องข้อบัญญัติต าบลเรื่อง การควบคุมกิจการที่ 
ผู้รับผิดชอบงาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วและปัจจุบันบ้านเราประกอบ 
สาธารณสุข  กิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ 
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   ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพ่ิมมากขึ้นหากมิได้ป้องกัน 
   และควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้เหมาะสมย่อมส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัย 

 ในต าบลอีกทั้งข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อโต้แย้งจากบุคคลที่ได้ผลกระทบ
จากข้อบัญญัติดังกล่าวในภายหลังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงต้องยกเลิกข้อบัญญัติ
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 และให้ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมี
การควบคุมภายในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงตราข้อบัญญัตินี้เพ่ือให้สภาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของรายละเอียดต่างๆดิฉันได้จัดท าร่างแจกจ่ายให้สมาชิกทุก
ท่านแล้วขอให้ท่านได้ตรวจดูรายละเอียดหากมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขก็เสนอได้ค่ะ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข เจ้าหน้าที่ได้เสนอและชี้แจงแล้วการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ 
ประธานสภาฯ  ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 

สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติต่อไปผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะพิจารณาอย่างไร 

นายจ่ง  สัตยารัฐ  เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดและการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
นายก อบต.ท่าหลวง กรรมการแปรญัตติเต็มจ านวน 
นายเสนอ ทรัพย์สุข ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดมีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  เสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติ 
 
มติที่ประชุม  มีมติทั้งหมด 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง ให้พิจารณาสามวาระรวด 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข เป็นอันว่าที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวดผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 

โดยดูรายละเอียดเอกสารส าเนาที่แจกจ่ายให้แล้วไปทีละหน้าถ้าสงสัยหรือจะสอบถามก็เสนอ
สอบถามได้ครับก่อนที่จะรับหลักการถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่ 

 
มติที่ประชุม มีมตทิั้งหมด 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง รับหลักการ 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข สมาชิกได้รับหลักการของข้อบัญญัติไปแล้วต่อไปเป็นการพิจารณาแปรญัตติโดยให้กรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติเต็มสภาและสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่เม่ือไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติผมจะขอ

ถามมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม มีมติ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข สมาชิกก็ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ อย่างละเอียดรอบคอบแล้วไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติต่อไปผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะ

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
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มติที่ประชุม มีมติ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง ให้ตราเปน็ข้อบัญญัติ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ  ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆหรือไม ่
ประธานสภาฯ  
นายสามารถ ภูมิค้า เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกตลอดท้ังพนักงานทุกท่านผมขอหารือเรื่องการจัดการแข่งขัน 
รองนายก อบต. กีฬาเยาวชนต าบลท่าหลวงในปี 2563 ว่าจะจัดหรือไม่จัดถ้าจัดจะจัดในช่วงไหน 
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เรียนท่านประธานสภากระผมเห็นว่าไม่น่าจะจัดเพราะนักกีฬาไม่ค่อยมี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  
นายบารมี สาธี เรียนท่านประธานสภาผมก็เห็นด้วยเพราะตัวนักกีฬาก็ไม่มี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีความคิดเห็นเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะจัดหรือไม่จัด 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม มีมติไม่จัด 17 เสียง จัด 2 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา 2 เสียง 
 
นายจ่ง  สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
นายก อบต.ท่าหลวง 1.เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมพัฒนาการบริหารงานของสมาชิก อบต.และพนักงาน อบต.

ของอ าเภอพิมายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่เดอะบลูม ฝากขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกันในการดูแลและเข้าร่วมอบรมและขอให้ท่านสมาชิกได้เดินทาง
ถึงท่ีอบรมที่ปากช่องเวลา 8 โมงเช้าของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพ่ือรอรับผู้เข้าอบรม 

 2.เรื่องการจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 ขอให้ท่านสมาชิกได้พาพ่ีน้องประชาชนมาร่วมงานหมู่บ้านละ 10 คนโดย
พร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น. 

 3.เรื่องการปลูกต้นไม้ริมถนนบ้านโนนม่วงฝากท่านสมาชิกได้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านแล้วให้มา
ปลูกช่วงหน้าฝนเพราะถนนได้ด าเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้ว 

 4.เรื่องการใช้น้ าขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบการท านาปรังในหมู่บ้านของตัวเองถ้ามีใครท าก็
ขอให้ไปตรวจสอบและขอร้องเขาให้ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น ผัก แตงโม มะเขือ พริก เพราะดู
สถานการณ์น้ าแล้วน่าจะแล้งยาวนาน 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่รับหลักการ 
ประธานสภาฯ และพิจารณาร่างข้อบัญญัติพร้อมทั้งเห็นชอบข้อบัญญัติทั้ง 2 ฉบับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิด

ประชุม 
 

          ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
      

จ.ส.ท.      ปราโมทย์   เดชขุนทด  ผู้จดบันทึก 
           (ปราโมทย์   เดชขุนทด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        จักรกริช   เพลินจันทึก ประธานกรรมการ 
           (จักรกริช   เพลินจันทึก) 
 
      

     (ลงชื่อ)         ดารุณี   พูขุนทด กรรมการ 
              (นางดารุณี   พูขุนทด) 
 

 

     (ลงชื่อ)             ชอบ   รักไร่  กรรมการ 
               (นายชอบ   รักไร่) 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
(ลงชื่อ)         เสนอ   ทรัพย์สุข  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสนอ   ทรัพย์สุข) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
 


